
Fundargerð Nemendaráðs ÖSE 

Miðvikudagur 1. desember 2021 

 

Mætt voru: 
Kennarar: Ragnheiður og Anna Pála 

8.bekkur: Dagur, Brynjar, Elisabeth, Helena og Jón Oddur 
9.bekkur: Hörður, Fanney, Margrét, Þórunn og Styrmir 
10.bekkur: Almar Logi, Hrefna Lind, Jeremi Örn, Kristbjörg María, Hrafnhildur, 
Friðjón, Þorsteinn og Snædís Sól  
 

Málefni fundar: 
• Horft á kynningarmyndband um barnaþing Kópavogs. 
• Samantekt úr skólamenningarkönnun. 

o Sigrún Erla kemur á fund til okkar og setur þá vinnu í gang.  
o Tveir fulltrúar ÖSE nemendaráðs fara á barnaþing Kópavogs. 

• Jólapeysu, náttfata, rauður dagur 16.des. 
• Fulltrúar ætla að reyna að útvega fleiri vinninga. 

o Jeremi ætlar að kann hjá Dominos.  
o Hörður ætlaði að athuga hjá Heimkaup. 
o Styrmir ætlar að athuga hjá fæðingardeild LHS :) 

• Almar sendi póst á ritara til að auglýsa instagram. 
o Fulltrúar hvattir til að senda Hrafnhildi kynningu fyrir instagram.  

• Hrafnhildur og Hrefna komu með hugmynd að gera dagatal fyrir desember 
mánuð. 

o Hrefna tók að sér að gera dagatalið og ætlar að deila með kennurum.  
 

Framundan: 
• Vinna með skólamenningarkönnun 
• Sófamál 
• Hurðaskreytingakeppni 
• Vinabekkjahittingur (úti) 
• Jólapeysudagur búa til auglýsingu 
• Dagatal 

 


